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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี 4/2564 
วันเสาร์ ท่ี 24 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. รศ.พนม   อินทฤทธ์ิ อุปนายก 
๓. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
๔. นางดาวดล จันทรประทิน นายทะเบียน 
๕. นางทัศนีย์ ด าด้วง ประชาสัมพันธ์ 
๖. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๗. นายสุรสิทธ์ิ ศรีอินทร์ กรรมการ 
๘. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๙. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 
๑๐.  ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 
๑๑.  นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
12. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 
13. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
14. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
15. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 

2. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

3. นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 

4. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

5. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

6. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

7. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 

8. นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

9. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 

10. นายวิรัช    ขวัญช่ืน กรรมการ 

11. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 



 
 

12. นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 

13. นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

14. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

15. นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 

16. นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ กรรมการและเหรัญญิก 

 
ผู้ร่วมประชุม 

๑. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม  ประธานที่ปรึกษา 
๒. นางสาวอัมพิกา        ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 
มิถุนายน 2564   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ืองหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
  ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2564 นายสมชาย  
สุขพรสวรรค์ แจ้งว่าขณะนี้รอแบบโครงสร้างฉบับสมบูรณ์ เพื่อค านวณราคากลาง และจะด าเนินการก่อสร้างตาม
แบบโครงสร้างที่ได้รับในล าดับต่อไป ที่ประชุมรับทราบ โดนนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานการประชุม ขอให้ทาง
คณะกรรมการร่วมกันหาแนวทางในการจดัหาเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าฯ โดย รศ.พนม 
อินทฤทธ์ิ เสนอให้มีการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า เพื่อขอเงินสนับสนุนในการก่อสร้างที่ท าการ
สมาคมฯ ที่ประชุมเห็นชอบด้วย 

มติท่ีประชุม    เลขาแจ้งว่าปัจจุบันทางผู้รับเหมาได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันทางผู้รับเหมาได้มีการ
หยุดการก่อสร้างไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช่ือโคโรน่า-2019 (COVID-19) และรอให้
ทางคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ในการก่อสร้างบางส่วน ที่เห็นสมควรให้ด าเนินการก่อสร้างก่อน เมื่อสถานการณ์
ปกติหรือสามารถเข้าด าเนินการกอ่สร้างต่อได้ ทางผู้รับเหมาจะเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างต่อทันที นายกเสนอให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดพื้นที่ขอบเขตในการก่อสร้างที่เหมาะสม ที่ประชุมเห็นชอบด้วย 

 

 



 
 

  3.2 การด าเนินงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบว่าให้ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอ
อนุมัติวันจัดงาน โดยมีการเสนอให้ยึดตามก าหนดการเดิมเดิมคือ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และหากไม่ได้
สามารถจัดตามก าหนดการเดิมได้ จะขอเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 แทน  
  ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนวันเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นั้น ตัวแทนออแกไน
เซอร์ เสนอให้มีการเลื่อนการว่ิง ระยะฟันรัน เป็นวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 และเสนอให้มีการว่ิงเก็บ
ระยะทางจากทางบา้น โดยการว่ิงสะสมระยะทางและจัดส่งผลให้แก่ผู้จัดงาน และจัดส่งของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามระยะทางที่ได้สมัครไว้ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมงานและ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสติดเช้ือโคโรนา-2019 (COVID-19) อีกด้วย  
   และในส่วนของการด าเนินงานของออแกไนเซอร์ และคณะกรรมด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
นั้น จะขอให้ด าเนินงานตามแผนเดิมต่อไป และให้ยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก  

มติท่ีประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโคโรน่า-2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ในพื้นที่จังหวัดสงขลายังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง นายสถิตย์ สุวรรณชนะ จึงเสนอแนวทางในการด าเนินงานต่อ 
ดังนี้  1. จัดงานตามแผนเดิม ในวันที่ 12 กันยายน 2564 
 2. เลื่อน เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2564 
 3. เลื่อน เป็นช่วงเดือนสิงหาคม 2565  
 ทางออแกไนเซอร์เสนอให้มีการจัดงานภายในปี 2564 นี้ จึงเสนอให้เลื่อนเป็นจัดวันที่ 26 
ธันวาคม 2564 ตามข้อเสนอที่ 2 โดยให้มีการจัดส่งของที่ระลึกให้แก่นักว่ิงเพื่อเป็นการบรรเทาความความรู้สึก
เนื่องจากมีการเลื่อนจัดอีกครั้ง และเสนอให้มีการเปิดการว่ิงแบบ  Virtual Run เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักว่ิง
บางส่วนอีกด้วย โดยหากนักว่ิงที่ตัดสินใจลงว่ิงแบบ Virtual Run ทางทีมงานสามารถจัดส่งเสื้อว่ิงให้แก่นักว่ิงก่อน 
เมื่อได้ผลการว่ิงแล้วจึงจัดส่งของที่ระลึกและเหรียญรางวัลให้อีกครั้ง ทางเลือกนี้ยังสามารถลดความแออัดในการ
จัดงานว่ิงในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ได้อีกด้วย 
  นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม แจ้งว่าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรม ใด ๆ 
เนื่องจากเป็นช่วงมรสมุ อาจจะมีปัญหาเรื่องฝน และในส่วนของงบจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นั้น 
หากเลื่อนเป็นปี 2565 จะไม่สามารถใช้งบเดิมที่เคยขออนุมัติไว้ได้ แต่สามารถของบประมาณรอบใหม่ได้  
 ที่ประชุมเห็นชอบด้วยในการเลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2564 และให้มีการเปิด
ลงทะเบียนว่ิง Virtual Run ได้เลยตามที่เสนอมา  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 รายงานจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ทีส่มัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 
ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ดังนี ้



 
 

 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2564 
รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 – มิถุนายน 2564 ดังนี ้

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 – 25 มิถุนายน 2564 
            
ยกมา       4,023,939.85  
รายรับ 

   

 ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ (623 x 200)    124,600.00  
 

 ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (113 x 200)      22,600.00  
 

 
เงินบริจาค           380.00         147,580.00  

รายจ่าย 
  

 ค่าโทรศัพท์            534.00  
 

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้งที่ 3/2564        1,905.00  
 

 จัดสรรเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ในส่วนของมหาลัย      21,460.00  
 

 งานสงขลามาราธอน งวดที่ 2.2/3    500,000.00   
 ค่าภาษีเงินได้สมาคม (ภ.ง.ด.55)        1,239.00   
 เงินเดือนและเงินประกันสังคม      30,750.00  555,888.00  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

    3,615,631.85  

 
(สามล้านหกแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
   เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีพุทธศักราช 2564 เพื่อ
ท าหน้าที่บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น  
   ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะที่
ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ และ
แนะน าแนวทางในการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วยบุคคล ดัง
รายช่ือต่อไปนี้     1.นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม      ประธานที่ปรึกษา 

อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

2.นายประมวล   พัฒน์ทอง     ที่ปรึกษา 

อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ   หนูเนียม    ที่ปรึกษา 
อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4.ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส     ที่ปรึกษา  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม นายกเสนอให้เชิญท่านอ าพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ที่ประชุมเห็นชอบด้วยตามเสนอ  

 5.2 พิจารณามอบทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
   ตามที่สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบาย
สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการ
เรียน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาทต่อ 1 
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา นั้น          

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 8 
คน ดังรายช่ือต่อไปนี้   
ล าดับ รหัสนักศกึษา ชื่อสกุล ชั้นป ี คณะ วิทยาเขต 

1 663208100013-9 นางสาวศุภิสรา สายสุจริต 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรัง 
2 662406720012-2 นางสาวศิริญาภรณ์ พันธ์ศิริ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ตรัง 
3 663408100015-0 นางสาวอลิชา เกิดไก่แก้ว 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรัง 
4 163510270070-7 นายนรบดี ไพรพฤกษ์ 2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สงขลา 
5 662406200011-3 นายชนาธิป ปานศรี 3 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตรัง 
6 663208100004-8 นางสาวสุกัญญา อิทร์สุทธ์ิ 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรัง 
7 361411880002-3 นางสาวจารุมล บัญจาภาค 4 เทคโนโลยีการจัดการ ไสใหญ่ 
8 363202360035-3 นายวิศรุต บุญมี 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไสใหญ่ 

 



 
 

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามเสนอ และเสนอให้มีการทบทวนหลักเกณฑก์ารพจิารณาและจ านวน
ทุนในการจัดมอบในปีการศึกษาต่อไปใหม่ เพื่อใหส้ามารถให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  
เลิกประชุมเวลา  11.30 น.                   
                          
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองค า) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทกึการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


